

ข่าวที่ 16 / วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

กรมการขนส่งทางบก ยืนยัน !! ใบขับขี่ตลอดชีพเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้ ย้ำ!! ไม่มีนโยบายยกเลิก หรือ บังคับให้เปลี่ยนใบขับขี่ตลอดชีพ(แบบกระดาษ) เป็นใบขับขี่รูปแบบใหม่ (Smart card) เพราะเป็นเพียงทางเลือกเท่านั้น และขอผู้ใช้ สื่่อสังคมออนไลน์ ยุติ การส่งต่อข้อความอันเป็นเท็จ

นายสนธิ พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกไม่มีนโยบายยกเลิกหรือ บังคับให้เปลี่ยนใบขับขี่ตลอดชีพ (แบบกระดาษ) ซึ่งเป็นใบขับขี่รูปแบบใหม่ (Smart card) เพราะใบขับขี่รูปแบบใหม่ เป็นเพียงทางเลือกเท่านั้น และขอให้ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จอย่างต่อเนื่อง **ยุติ การสร้างความสับสนแก่ประชาชน รวมถึงขอความร่วมมือประชาชนและผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์หยุดเผยแพร่ส่งต่อข้อความดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนเป็นวงกว้างต่อไป** ทั้งนี้ข้อความที่ส่งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยระบุว่าผู้มีใบอนุญาต ขั้บรถรูปแบบเดิม (แบบกระดาษ) ต้องดำเนินการเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตขั้บรถแบบใหม่ (บัตรพลาสติก) หรือ Smart card ภายในเดือนธันวาคม 2558 หากพ้นกำหนดจะต้องทำการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขั้บรถใหม่นั้น **กรมการขนส่งทางบกขอยืนยันว่าข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง** เนื่องจาก**กรมการขนส่งทางบกไม่มีมาตรการ บังคับให้เปลี่ยน หรือยกเลิกใบอนุญาตรูปแบบเดิม** เพราะการขอเปลี่ยนใบอนุญาตขั้บรถรูปแบบใหม่ (Smart card) เป็นภาคความสมัครใจ โดย**ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด** และสำหรับผู้มีใบอนุญาตขั้บรถแบบตลอดชีพเมื่อเปลี่ยนเป็น แบบสมาร์ตการ์ดจะยังคงเป็นแบบตลอดชีพเช่นเดิม โดยประชาชนสามารถติดตามข่าวสารหรือตรวจสอบข้อมูลที่ต้องการ ได้ผ่านทางเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th หรือ Call Center 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

นายสนธิ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับใบอนุญาตขั้บรถรูปแบบใหม่ หรือ Smart card สามารถนำไปใช้ขั้บรถได้ใน ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา โดยไม่ ต้องทำใบอนุญาตขั้บรถสากลตามความตกลงร่วมกัน เพื่อให้การคมนาคมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนมีความสะดวก มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ใบอนุญาตขั้บรถรูปแบบใหม่ หรือ Smart card เป็นบัตรพลาสติกซึ่งมีความคงทนถาวรกว่ารูปแบบเดิม แสดงรูปถ่าย และรายละเอียดข้อมูลของผู้ถือบัตรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ถือใบอนุญาตขั้บรถรูปแบบเดิม ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนเป็นแบบบัตรพลาสติก สามารถติดต่อขอรับใบอนุญาตขั้บรถรูปแบบใหม่ได้ในวันและเวลา ราชการ โดยแนบหลักฐานใบอนุญาตขั้บรถฉบับเดิม สำเนาบัตรประชาชน และหลักฐานกรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล หรือรายละเอียดแตกต่างจากใบอนุญาตขั้บรถฉบับเดิม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2271-8426 และสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ **อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด**